

CÔNG ĐOÀN
BỆNH VIỆN PHỔI BẮC GIANG
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 36 /CV-TTrND
V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật quý IV/2024

Bắc Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: - Ban giám đốc bệnh viện
- Các khoa, phòng bệnh viện

Căn cứ công văn số 2485/SYT-TTr, ngày 24/9/2024 của Sở Y tế Bắc Giang về hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2024; Căn cứ Công văn số 1625/STP-PB&TDTHPL ngày 08/10/2024 của Sở Tư pháp về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2024. Thực hiện công văn số 2722/SYT-TTr, ngày 09/10/2024 của Sở Y tế Bắc Giang về việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quý IV năm 2024.

Để đảm bảo việc cập nhật kịp thời các văn bản mới ban hành và mới có hiệu lực. Ban thanh tra nhân dân bệnh viện Phổi Bắc Giang triển khai phổ biến, tuyên truyền các văn bản đến viên chức, người lao động trong bệnh viện như sau:

T T	Tên văn bản	Gh i ch ú
1	Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpc/2024/9/35-ttg.signed.pdf	
2	Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2024 của Thủ Tướng chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới https://banatgt.vinhphuc.gov.vn/ContentDetail/FileInforView?FileInfoId=195a98c3-ac35-4667-a750-16b5aede5fd7	

3	<p>Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi 2 học sinh trong tình hình mới</p> <p>https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Chi-thi-31-CT-TTg-2023-tang-cuong-bao-dam-an-toan-giao-thong-cho-lua-tuoi-hoc-sinh-tinh-hinh-moi-591847.aspx</p>	
4	<p>Các tài liệu tham khảo về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng</p> <p>https://tailieuthamkhao.com/post/bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-trong-linh-vuc-ve-sinh-an-toan-thuc-100181</p>	

BỆNH VIỆN PHỔI BẮC GIANG
BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM



Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09-11. Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bệnh

viện. Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc với công tác phổ biến giáo dục Pháp luật và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của công dân đối với việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhằm nâng cao hơn nữa sự am hiểu pháp luật và phát triển bệnh viện ngày càng xứng tầm và là nơi tin tưởng đối với người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận khi đến khám, điều trị bệnh tại bệnh viện, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh./.

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội"

1. Nguồn gốc ra đời của Ngày Pháp luật

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người nên các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Trên thế giới hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp - đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện nay có hơn 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hằng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của đất nước mình.

Theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật); đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: *“Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”*.

Như vậy, sau quy định của Hiến pháp về ngày Quốc khánh, nước ta có một đạo luật quy định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hằng năm - Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày 9/11 hằng năm.

Ban



2. Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật

Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính

trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Chính vì vậy, mục đích, ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật là để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Thứ nhất, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật: Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Thứ hai, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật: Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền - lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Thứ ba, đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước: Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt

đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân:

Thứ năm, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý: Văn hóa pháp luật rất hiện hữu, được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, cá nhân và xã hội, trong nội dung, thực hành, áp dụng Hiến pháp, pháp luật, trong tất cả những vấn đề liên quan đến con người, quyền, tự do, trách nhiệm của con người. Để hình thành nền văn hóa pháp luật, cần phải xây dựng lối sống tôn trọng pháp luật. Lối sống theo pháp luật thể hiện một trạng thái thường xuyên, thường ngày, được tạo lập từ các ứng xử theo pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh; không đơn thuần chỉ là một hành động nhất thời mà trở thành thói quen. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể Nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Người viết bài

Bác sĩ CKI. **Nguyễn Văn Túc** - Phó trưởng khoa-Phụ trách khoa BPNL-
Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

Trên đây là một số nội dung và các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật theo công văn số 2722/SYT-TTr, ngày 09/10/2024 của Sở Y tế Bắc Giang về việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quý IV năm 2024. Ban Thanh tra nhân dân liệt kê các văn bản liên quan và triển khai, phổ biến, lồng ghép phổ biến tại các lớp tập huấn giao tiếp ứng xử trong tháng 10/2024, các khoa lâm sàng lồng ghép phổ biến tại các buổi họp hội đồng người bệnh. Các nội dung trên gửi tới các khoa, phòng bệnh viện trên hệ thống hòm thư công vụ, Zalo nhóm thông tin chung, Webseti của bệnh viện để toàn thể viên chức, người lao động đọc và nghiên cứu triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo bệnh viện (b/c);
- BCH Công đoàn BV (b/c);
- Các khoa, phòng bệnh viện thực hiện;
- Nhà thuốc, nhà ăn trong khuôn viên bệnh viện thực hiện;
- Lưu: Văn thư; Ban Ttra ND.

TM/ BAN THANH TRA
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Túc